



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๒๗๖๑ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑๐๕/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๑๐๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑๐๕/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาคิ ทรัพย์พัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๑๐๕/๒๕๖๔
วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.-๑๒.๐๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ให้ทุกอำเภอดำเนินการเร่งรัดการฉีดวัคซีนในกลุ่ม ๖๐๘ ให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันศุกร์ ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และให้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ดำเนินการสรุปแยกจำนวนวัคซีน ว่าวัคซีน SINOVAC และวัคซีน AstraZeneca คงเหลือจำนวนเท่าใด และให้รายงานในการประชุม EOC ครั้งต่อไป เพื่อประกอบ การพิจารณาจัดสรรวัคซีนในครั้งถัดไป	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง - กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
๒	ให้ทีม Case management ดำเนินการประสาน โรงพยาบาล Node ได้แก่ โรงพยาบาลบรบือ โรงพยาบาลวาปีปทุม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย และ Cohort Ward โรงพยาบาลกุดรัง ในการสำรวจ ๑) จำนวนเครื่อง On High Flow ที่มีในโรงพยาบาลมีจำนวนกี่เครื่อง ๒) จำนวนบุคลากรที่สามารถใช้เครื่อง On High Flow ในการรักษาผู้ป่วยได้ ๓) ความต้องการ เครื่อง On High Flow โดยโรงพยาบาลสามารถดำเนินการจัดซื้อไว้เพื่อรองรับผู้ป่วยระดับสีเหลือง หรือระดับสีส้มได้ และนำข้อมูลดังกล่าวเสนอ IC ภายในบ่ายวันนี้	- ทีม Case management
๓	ให้ทีม Stockpiling ดำเนินการจัดหายา Favipiravir และยาฟ้าทะลายโจร และให้กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำเสนอข้อมูลการใช้ยาฟ้าทะลายโจร ของทุกหน่วยงานในระบบ Dash board และรายงานในการประชุม EOC ทุกครั้ง	- ทีม Stockpiling - กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
๔	ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง Monitor การให้ยา Favipiravir ในผู้ป่วยระดับสีเขียวให้รวดเร็วยิ่งขึ้นตามข้อบ่งชี้ เพื่อป้องกันการเพิ่มระดับสีการป่วยของผู้ป่วย และการให้ยาฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยระดับสีเขียวซึ่งเป็นนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข	- รพ.ทุกแห่ง
๕	ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ดำเนินการจัดซื้อยา Dexamethasone ๔ มิลลิกรัม (ชนิดเม็ด) แทนการให้ Dexamethasone (ชนิดฉีด) เพื่อป้องกันการเกิดภาวะ Pneumonia ในผู้ป่วยระดับสีเหลืองที่มีข้อบ่งชี้ และเพื่อลดการเข้าไปสัมผัสผู้ป่วย	- รพ.ทุกแห่ง
๖	ให้ทุกอำเภอดำเนินการในกรณี ศูนย์พักคอย Community Isolation ที่มีผล ATK Positive หรือรับการรักษาที่บ้าน (Home Isolation) และอยู่ระหว่างที่ผู้ป่วยรอเตียง ขอให้มิเบอร์โทรติดต่อประสานงาน และเบอร์กรณีฉุกเฉิน ๑๖๖๙ ให้สามารถติดต่อได้ทันที	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๗	ให้กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด แจ้งศูนย์สั่งการ ๑๖๖๙ ให้มีความสำคัญเร่งด่วน ในกรณีผู้ป่วยที่รอเข้ารับการรักษาอยู่ที่ศูนย์พักคอยหรือที่บ้าน ที่เริ่มมีอาการแยลง ขอให้เร่งออกไปปรับให้รวดเร็ว เพื่อนำเข้ารับตามระบบ	- กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ


(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

